



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๑๐๘๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลทั้งทางด้านการจัดการการศึกษา ด้านการพัฒนา งานวิจัย บริการวิชาการ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรดิจิทัล และด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น การที่จะให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาโรดแมปดิจิทัลของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นองค์กรหลัก และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามยุทธศาสตร์ชาติ และอนาคตการที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศดิจิทัล รวมถึงการเป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลเป็นไปตามเป้าหมายด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจประสานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ดังต่อไปนี้

**๑. คณะกรรมการอำนวยการ**

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

**ประกอบด้วย**

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/ผู้ช่วยอธิการบดี...

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสันติ สถิตววรรณนะ)	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวลมูล เกษุรินทร์)	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยเลขานุการ

### หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. พิจารณากำหนดนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
๒. ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนงบประมาณ ข้อคิดเห็น และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและผู้เกี่ยวข้องทุกด้านทุกส่วน ตลอดจนดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

### ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

	ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิฑูรกรรมและสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำหนดแนวปฏิบัติ แนวทางและวิธีการสำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
- กำหนดแนวปฏิบัติ แนวทางและวิธีการสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
- ประสานงานกับคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานด้านต่าง ๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล รวมถึงเสนอความเห็นต่ออธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีธรรมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย